

\*\*\*

Số: 335-CV/TĐTN-BPT

Rạch Giá, ngày 17 tháng 7 năm 2023

“Về việc chủ động, ứng phó do ảnh hưởng của  
Cơn bão số 01 năm 2023”

**Kính gửi: BTV các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.**

Những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh ta, do ảnh hưởng của Cơn bão số 01 từ khu vực phía Bắc vùng Biển Đông dạt vào có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giạt cấp 15, biển động dữ dội. Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kiên Giang dự báo: Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giạt mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng; Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và đô thị gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại; Gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển Kiên Giang.

Nhằm thể hiện tốt vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phòng, chống và khắc phục thiên tai gây ra đặc biệt chủ động ứng phó với Cơn bão số 01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

**1.** Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo thiên tai để kịp thời tuyên truyền, cảnh báo trên các kênh truyền thông tin Đoàn, Hội,... Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các quy định, hướng dẫn về phòng chống thiên tai, cảnh báo các tác động của cơn bão số 01 đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

**2.** Chỉ đạo cơ sở Đoàn thành lập, kiện toàn, duy trì các đội hình “*Thanh niên tình nguyện xung kích*” kịp thời phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương tham gia các hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả do Cơn bão số 01 gây ra.

**3.** Tăng cường vận động, chủ động các nguồn lực để hỗ trợ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và bà con nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bị thiệt hại do ảnh hưởng của Cơn bão số 01, đặc biệt quan tâm hỗ trợ các em đội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

4. Nắm tình hình, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình của địa phương về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Phong trào Tỉnh đoàn (số 22 Nguyễn Trung Trục, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), email: [banphongtraotdkg@gmail.com](mailto:banphongtraotdkg@gmail.com).

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, BPT, Web.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**  
**BÍ THƯ**



*[Handwritten signature]*  
**Phan Đình Nhân**